

**TẬP TRUNG CAO ĐỘ, THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT...**

(Tiếp theo trang 1)



do đó cần có các biện pháp ngăn chặn dịch bùng phát cũng như đáp ứng tốt các tình huống dịch; thực hiện hiệu quả việc xét nghiệm sàng lọc, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và điều trị F0 tại nhà...

**Cần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch**

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Có lúc, có nơi còn lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch; một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Việc điều trị F0 tại nhà dù đã đạt được những kết quả bước đầu song còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại về năng lực, thiếu nhân lực,

trang thiết bị, thuốc, chưa có hướng dẫn cụ thể về xử lý rác thải y tế. Khi phát hiện F0, việc truy vết ở một số nơi chưa triệt để; có biểu hiện lơ đãng trong quản lý di biến động dân cư...

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu cần tập trung cao độ cho đợt cao điểm làm sạch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau tết. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện thường xuyên, liên tục hơn nữa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống

chống dịch như: cấp ủy, chính quyền, tổ Covid-19 cộng đồng, y tế cơ sở... Trong quá trình thực hiện không chủ quan, lơ là, xem nhẹ, tự mãn với kết quả đã đạt được, tiếp tục xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

**Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19**

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu cần tập trung cao độ cho đợt cao điểm làm sạch Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau tết. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện thường xuyên, liên tục hơn nữa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống



Người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Chị L.T.L, xã Song Lãng (Vũ Thu) phát hiện mắc Covid-19 ngày 2/2/2022. Ngay sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 với các triệu chứng nhẹ như đau đầu, đau họng, chị L.T.L được hướng dẫn cách ly, điều trị tại nhà. Chị L.T.L chia sẻ: Ban đầu, khi có kết quả xét nghiệm, tôi khá lo lắng. Tuy nhiên, được cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã hướng dẫn việc thực hiện cách ly, điều trị tại nhà tôi cũng yên tâm phần nào. Việc điều trị tại nhà giúp tinh thần tôi thoải mái hơn khi được người thân quan tâm, chăm sóc. Theo hướng dẫn, hàng ngày tôi kiểm tra thân nhiệt. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sẽ chủ động gọi điện thông báo với y tế cơ sở. Đối với rác thải sinh hoạt hàng ngày, tôi gom lại sau đó khử khuẩn bằng cồn và cloramin B. Đến nay, sức khỏe tôi đã ổn định, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nhưng theo hướng dẫn của ngành y tế tôi vẫn tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà.

Bác sĩ Vũ Hoàng Phương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Song Lãng chia sẻ: Từ ngày 1/1 - 10/2, trên địa bàn xã đã ghi nhận hơn 40 ca mắc Covid-19, trong đó 16 ca cách ly, điều trị tại nhà có độ tuổi từ 7 - 60. Hiện 4/16 ca điều trị tại nhà đã khỏi bệnh. Để thực hiện theo dõi, điều trị F0 tại nhà, trạm y tế lưu động đã bố trí 2 bác sĩ, mỗi bác sĩ phụ trách 3 - 4 thôn. Các bác sĩ sẽ thành lập nhóm zalo để giám sát, theo dõi và hướng dẫn F0 trên địa bàn quản lý. 1 ngày 2 lần, bệnh nhân được hướng dẫn đo nhiệt độ và thông báo lên nhóm. Nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, các bác sĩ sẽ tư vấn thêm đồng thời hướng dẫn người bệnh sử dụng một số thuốc như hạ sốt, vitamin... Khi bệnh nhân báo có dấu hiệu bất thường, các bác sĩ

**Hiệu quả bước đầu điều trị F0 tại nhà**

Từ tháng 1/2022, Thái Bình thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà cho các bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Sau một thời gian triển khai, việc điều trị F0 tại nhà bước đầu cho hiệu quả, nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế.



Nhân viên y tế treo biển gia đình có F0 đang điều trị.

của trạm y tế lưu động sẽ trực tiếp xuống thăm khám. Nếu vượt tầm xử lý sẽ thông tin với cán bộ phụ trách (đầu mối) của y tế huyện và đề nghị hỗ trợ. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân xét nghiệm vào ngày thứ 3, thứ 7 tính từ ngày phát hiện mắc Covid-19. Nếu sau 7 ngày điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sẽ kết thúc điều trị, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe 7 ngày. Sau 7 ngày kết quả xét nghiệm vẫn dương tính thì tiếp tục theo dõi. Mỗi bệnh nhân điều trị tại nhà chúng tôi đều có hướng dẫn cụ thể về dinh dưỡng, xử lý rác thải, tuân thủ

những việc cách ly tránh để lây nhiễm... Theo thông tin từ Sở Y tế, các huyện, thành phố đã ban hành quyết định thành lập trạm y tế lưu động để tổ chức quản lý, điều trị F0 tại nhà. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã tổ chức thẩm định điều kiện cơ sở vật chất của gia đình và ban hành quyết định cách ly tại nhà; huy động nhân lực phối hợp trong hướng dẫn F0 và gia đình tuân thủ cách ly, phân loại, thu gom rác thải... Các phương tiện, dụng cụ, thuốc như: máy đo phân áp oxy kẹp tay, nhiệt kế, thuốc hạ sốt, giảm ho, vitamin, thùng đựng

rác y tế phục vụ cho hoạt động quản lý, điều trị F0 tại nhà được nhiều địa phương vận động gia đình mua hoặc theo hình thức xã hội hóa. Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Tính đến ngày 11/2, Thái Bình có hàng nghìn F0 điều trị tại nhà, trong đó hơn 1.500 bệnh nhân điều trị khỏi và 57 bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tầng điều trị. Việc phân loại, đánh giá nguy cơ đối với F0 được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn chuyên môn. Tất cả các trường hợp F0 được đánh giá mức độ nhẹ, không triệu chứng, ít nguy cơ;

dịch. Tiếp tục kiểm soát hiệu quả di biến động dân cư, việc khai báo y tế của người ra, vào tỉnh. Khuyến khích người dân xét nghiệm trước khi đi, về tỉnh. Các cơ quan, đơn vị chủ động các biện pháp phòng, chống dịch. Khi phát hiện có ca mắc Covid-19 phải bình tĩnh xử lý, không hoảng hốt nhưng cũng không áp dụng các biện pháp thái quá, cực đoan. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế đi ra tỉnh ngoài và tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

UBND các huyện, thành phố phải thực hiện tốt hơn nữa công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm, nhanh chóng dập dịch, chặt đứt chuỗi lây lan của dịch bệnh; tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà. Các xã, phường, thị trấn phát huy hơn nữa vai trò của tổ Covid-19 cộng đồng.

**Các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, phối hợp thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch**

Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn chuyên môn về truy vết, cách ly, xét nghiệm; bố trí nhân lực, có hướng dẫn cụ thể về điều trị F0 tại nhà; bảo đảm cơ sở thuốc điều trị Covid-19; tăng cường tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân, rà soát tiêm vét cho người có bệnh nền. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch tại các địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo bám sát và tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục; sớm cùng ngành y tế ban hành hướng dẫn chuyên môn xử lý tình huống khi có F0 trong trường học.

Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần chú ý nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định, biện pháp phòng, chống

không mắc bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang điều trị ổn định được chỉ định điều trị, cách ly tại nhà. F0 điều trị tại nhà được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi và xử trí các triệu chứng lâm sàng, cấp cứu, chuyển tầng điều trị. Số trường hợp điều trị tại nhà có diễn biến sức khỏe cần can thiệp y tế và chuyển tầng điều trị ít. Để việc quản lý, theo dõi F0 được thực hiện hiệu quả, Sở Y tế đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, FPT Hà Nội tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai phần mềm quản lý, theo dõi F0 tại nhà. Đây là công cụ để tổ chức quản lý, điều trị F0 một cách khoa học, hiệu quả, giúp nhận định sớm các trường hợp có biểu hiện lâm sàng tăng nặng để định hướng, xử trí, can thiệp kịp thời. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc điều trị F0 tại nhà vẫn còn một số khó khăn, tồn tại. Nhiều địa phương chưa bố trí được thuốc hạ sốt, giảm ho, vitamin... để cấp phát cho F0, chủ yếu gia đình phải tự chuẩn bị; F0 điều trị tại nhà chưa được tiếp cận với thuốc kháng virus do nguồn thuốc từ trung ương cấp về rất hạn chế; việc thu gom rác thải của F0 tại gia đình vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc; vẫn có F0 điều trị tại nhà và các thành viên trong gia đình chưa tuân thủ nghiêm túc quy định cách ly gây khó khăn trong quản lý và gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho gia đình, cộng đồng.

Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc có thể tăng khiến số F0 điều trị tại nhà cũng tăng theo trong thời gian tới. Do đó, mỗi người dân nếu không may mắc Covid-19 cần thực hiện nghiêm hướng dẫn của ngành y tế khi điều trị tại nhà tránh bệnh chuyển nặng đồng thời không để lây nhiễm cho người thân, cộng đồng.

**Tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Trần Lâm**



Sáng ngày 14/2, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Thái Bình phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Headway. Liên đội Trường THCS Trần Lâm tổ chức chương trình xuân yêu thương - áo ấm cho em.

Tại chương trình, 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Trần Lâm được nhận quà từ Trung tâm ngoại ngữ Headway, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Những món quà được gửi tới trong dịp này sẽ góp phần động viên các các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội.

KUÂN PHƯƠNG

**NISSAN ALMERA**  
SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO DÀNH CHO GIA ĐÌNH BẠN

TIM HIỂU NGAY

Ô tô đang trở thành phương tiện giao thông phổ biến của mỗi gia đình trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, lựa chọn mua xe nào luôn là câu hỏi và nỗi trăn trở của những người lần đầu muốn sở hữu "bốn bánh". Mới đây, Nissan đã cho ra mắt chiếc Almera với rất nhiều thiết kế mới từ ngoại thất đến nội thất, từ công nghệ tới sức mạnh động cơ. Vừa có mặt trên thị trường, Nissan Almera đã nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của người yêu xe và được đánh giá là chiếc xe đáng sở hữu nhất hiện nay.

Theo đại lý Nissan Hưng Thịnh Phát - Thái Bình, chiếc Almera chỉ có giá từ 469 triệu đồng. Với nhiều ưu đãi "khủng" chào xuân Nhâm Dần cùng với chính sách trả góp tốt nhất thị trường, đây chính là cơ hội để bạn sở hữu mẫu xe sedan với thiết kế đột phá, phong cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Là một trong những mẫu xe nổi bật phân khúc sedan hạng B 5 chỗ, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, Nissan Almera là mẫu xe phù hợp cho gia đình bạn trong những chuyến du lịch mùa lễ hội và bảo vệ gia đình bạn an toàn di chuyển trong mùa dịch.

Almera có thiết kế bắt mắt đầy cảm xúc, hướng đến phong cách trẻ trung, nổi bật và hiện đại. Sở hữu không gian nội thất rộng rãi, khoảng để chân hàng ghế thứ hai lên tới 620mm, thoải mái cho người ngồi; khoang hành lý với sức chứa lên tới 482L, tối ưu cho nhiều nhu cầu khác nhau.

Rất nhiều người yêu xe khi trải nghiệm đã đánh giá Nissan Almera mang trong mình động cơ Turbo duy nhất phân khúc, giúp xe có khả năng vận hành vượt trội, mang lại cảm giác phấn khích cho người lái. Công nghệ duy nhất phân khúc: Camera 360° tích hợp cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang.

Đặc biệt, Almera được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn mà ít dòng xe cùng phân khúc có được. Cụ thể, Almera có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, 6 túi khí bảo vệ toàn diện cho hành khách trên xe.



Almera trang bị hàng loạt công nghệ an toàn giúp bảo vệ gia đình bạn trên mọi hành trình.

**Bạn đã sẵn sàng cho những trải nghiệm bất phá?**  
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Đại lý ủy quyền chính hãng Nissan Thái Bình. Địa chỉ: Số 292 Trần Thái Tông - thành phố Thái Bình. Hotline: 1900 9426. Website: www.nissan-thaibinh.vn

HOÀNG LANH